

สรุปผลการดำเนินการพัฒนา
หลักสูตร “การสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์”
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๒/๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ความเป็นมา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น การจัดทำแผนงาน/โครงการในการดำเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จำเป็นต้องให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยคาดหวังว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาจะสามารถนำความรู้ไปใช้/ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึก วัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งในการพัฒนาประเทศ ความมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญ แต่ในสภาวะการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาและภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณภัยขนาดใหญ่ ความขัดแย้งในสังคม เป็นต้น จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของประชาชนและทุกภาคส่วนในชาติให้พร้อมเผชิญปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสำคัญในการสร้างเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นคนไทยในอนาคตที่มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีความรับผิดชอบเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชน สังคม และร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของความร่วมมือในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการ “โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด” ตามแผนบูรณาการการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของรัฐบาลที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตร “การสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์” โดยได้ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรสำหรับพื้นที่กลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒/๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีผู้เข้ารับการพัฒนาและผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์ จำนวน ๔๔ คน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา

๑. มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและกระบวนการของศาสตร์พระราชา ยุทธศาสตร์ความมั่นคง : การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์กับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ การสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทย
๒. สามารถเชื่อมโยงการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์กับการสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทย
๓. สามารถจัดทำโครงการเพื่อสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทยสู่สังคมปรองดองและสมานฉันท์ โดยน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน/สถานศึกษา
๔. มีทักษะกระบวนการคิดเชิงบวกเพื่อสร้างเครือข่ายการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์
๕. มีทักษะการนำเสนอความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้ารับการพัฒนา

ในการดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร “การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์” ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายและมีผู้เข้ารับการพัฒนา ดังนี้

๑. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๕๐ คน

๒. ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ รวมจำนวน ๔๔ คน จำแนกตามสังกัด ดังนี้

- (๑) สำนักงาน กศน. จำนวน ๑๐ คน
- (๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๘ คน
- (๓) สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๑๑ คน
- (๔) สำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด จำนวน ๕ คน

งบประมาณ

ใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร “การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์” ที่ใช้ในการดำเนินการพัฒนาประกอบด้วย ๔ หน่วยการเรียนรู้ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑	แนวคิดและกระบวนการของศาสตร์พระราชาด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน	๓ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง : การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์กับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่	๓ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓	กระบวนการคิดเชิงบวกเพื่อสร้างเครือข่ายการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	๓ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔	การจัดทำโครงการเพื่อสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทยสู่สังคมปรองดองและสมานฉันท์	๓ ชั่วโมง

วิทยากรให้ความรู้

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหลายหน่วยงานโดยได้จัดส่งบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในดำเนินการส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ ประกอบด้วย

๑. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีดีเอ็นเตอร์เทรนนิ่ง จำกัด
๒. ดร. สมบูรณ์ แซ่เจ็ง อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

รูปแบบการพัฒนา

การพัฒนาตามหลักสูตร “การสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์” จะเน้นการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และร่วมกันบูรณาการความคิดเพื่อพัฒนาการจัดทำโครงการ/กิจกรรมการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์เพื่อนำไปในการพัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษา/หน่วยงานให้มีการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่อไป

ภาพกิจกรรม



ดร. ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาหลักสูตร “การสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์” ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒/๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา



ดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน และ ดร.สมบูรณ์ แซ่เจ็ง และคณะผู้เข้ารับการพัฒนาจากพื้นที่กลุ่มจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จำนวน ๔๔ คน เข้าร่วมการพัฒนาตามหลักสูตร “การสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์”



ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ นิละโยธิน และ ดร.สมบูรณ์ แซ่เจ็ง ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร “การสร้างความปลอดภัยและमानฉันท์” โดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาระบบกลุ่มฝึกปฏิบัติและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้แต่ละทีมออกแบบและนำเสนอ